

Camera Giám Sát

Seattle Police Department

Công nghệ này là gì?

Seattle Police Department (SPD, Sở Cảnh Sát Seattle) đề xuất hệ thống camera giám sát (CCTV) để giúp ngăn chặn và phát hiện hành động phạm tội. Hệ thống camera giám sát được đề xuất lắp đặt tại các vị trí cụ thể thường tập trung xảy ra các cuộc bạo lực súng đạn, buôn người và tội nghiêm trọng thường xuyên. Các camera sẽ hướng về phía đường, vỉa hè và các khu vực công cộng khác cũng như các biển báo sẽ được lắp dựng cho biết có camera được lắp đặt. Những hệ thống an ninh tư nhân cũng có thể chia sẻ nội dung video phát trực tiếp của khu vực công cộng với SPD.



Tại sao chúng tôi sẽ sử dụng công nghệ này?

Hệ thống camera giám sát sẽ hỗ trợ cho các nhân viên điều tra thu thập bằng chứng liên quan đến các tội ác nghiêm trọng và mang tính bạo lực, bao gồm tội giết người, tấn công và các trọng tội khác. Hệ thống giám sát CCTV có thể hỗ trợ các nhân viên điều tra xác định nghi phạm, phóng thích người vô tội và loại bỏ vũ khí chết người ra khỏi đường phố, từ đó giảm thiểu nguy cơ gây hại cho cộng đồng.

Công nghệ này hiện nay đang ở giai đoạn bình luận mở thu nhận ý kiến đóng góp. Quý vị có thể đưa ra ý kiến nhận xét tại [Seattle.gov/Surveillance](https://seattle.gov/surveillance).

Tất cả các ý kiến nhận xét sẽ được đưa vào Surveillance Impact Report (Báo Cáo Tác Động Giám Sát) của công nghệ này và trình lên Hội Đồng Thành Phố.

Nếu quý vị muốn đóng góp ý kiến phản hồi ngoài giai đoạn nhận ý kiến đóng góp mở, vui lòng gửi ý kiến của quý vị trực tiếp cho Hội Đồng Thành Phố qua email có trên trang <https://seattle.gov/council>.

Tập hợp dữ liệu

Dữ liệu từ camera giám sát tạm thời được lưu giữ trong hệ thống trong tối đa 30 ngày trừ khi có bằng chứng về một tội phạm và sau đó được lưu giữ trong hệ thống lưu trữ bằng chứng điện tử an toàn của SPD.

[Policy 7.010 \(Chính sách 7.010\) của SPD](#) quản lý việc gửi bằng chứng và yêu cầu tất cả các bằng chứng thu thập được ghi chép trong General Offense Report (Báo Cáo Tội Phạm Chung).

Sử dụng

Mục đích của chương trình camera giám sát thí điểm là giảm thiểu tình trạng thiếu hụt đội ngũ nhân viên tuần tra và điều tra bằng cách tăng cường sử dụng các công nghệ dựa trên bằng chứng và tiêu chuẩn ngành để ngăn chặn và phát hiện hành vi phạm trọng tội thường xuyên, bạo lực súng đạn và buôn người tại các địa điểm cụ thể thường tập trung xảy ra tội phạm. Các khu vực thí điểm ban đầu có thể đang được cân nhắc là tại Aurora Avenue North, Belltown, Chinatown-International District và Downtown Commercial Core.

Các biện pháp bảo vệ

Để giảm thiểu tình trạng thu thập dữ liệu không chủ ý, hệ thống camera giám sát sẽ được lắp đặt để ghi nhận các sự kiện ở chỗ dễ thấy tại các khu vực công cộng mà theo quy định của pháp luật không vi phạm quyền riêng tư.

Nội dung video giám sát tự động được xóa bỏ sau 30 ngày trừ khi đoạn phim được thu thập làm bằng chứng trong cuộc điều tra tội phạm. Ngoài ra, hệ thống camera giám sát sẽ lưu giữ một bản nhật ký kiểm tra hoàn chỉnh các hoạt động mà Office of the Inspector General for Public Safety (Văn phòng Tổng thanh tra vì Sự an toàn công cộng) có thể xem vào bất kỳ lúc nào.



City of Seattle